

CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01.05/CV-HPM

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 05 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (Công ty), (Mã chứng khoán: HPM) xin gửi lời chào và cảm ơn sâu sắc về sự hỗ trợ của các Quý cơ quan trong suốt thời gian qua.

Ngày 24/05/2023, Công ty đã nhận được Quyết định số 483/QĐ-SGDHN ngày 22/5/2023 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu HPM bắt đầu từ ngày 25/5/2023 và chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần, do Công ty “chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định”. Về vấn đề này, Công ty giải trình như sau:

Từ đầu năm 2023, Công ty có sự biến động về nhân sự tại các vị trí như công việc trong cơ cấu hoạt động chung của công ty, cụ thể: nhân sự phụ trách và làm đầu mối công bố thông tin của Công ty với các Quý cơ quan đã xin nghỉ thôi việc từ ngày 01/04/2023.

Công ty có đặt vị trí trụ sở tại vị trí địa lý khó khăn, quá trình tuyển dụng nhân sự phụ trách công bố thông tin gặp nhiều bất lợi do đòi hỏi nhân sự phụ trách công bố thông tin phải là người có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán, để phụ trách được mảng công bố thông tin được bao quát, do sự thiếu hụt nhân sự tại thời điểm trên đã dẫn đến thiếu sót trong quá trình công bố, cụ thể:

Ngày 31/03/2023, Công ty đã ban hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán, ý kiến của đơn vị kiểm toán là chấp nhận toàn phần và đăng tải Báo cáo tài chính kiểm toán lên website tại đường link: <http://hoangphucasia.com/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh-2022.htm>

Ngày 12/04/2023, Công ty đã thực hiện công bố thông tin lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Đến nay, Công ty đã thực hiện công bố thông tin bổ sung báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 trên cổng thông tin.

Trên đây là nội dung giải trình và biện pháp khắc phục tình trạng vi phạm quy định về công bố thông tin của Công ty. Công ty xin rút kinh nghiệm và sẽ tuân thủ các quy định về công bố thông tin trong thời gian tới.

Kính mong Quý cơ quan quan tâm, thấu hiểu, tạo điều kiện hỗ trợ Công ty nhằm tạo niềm tin ổn định tâm lý cho các nhà đầu tư trên thị trường.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

BCTC kiểm toán 2022 và công văn giải trình LNST
Tài liệu chứng minh CBTT trên UBCKNN.


LÊ THANH HỒNG